

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2556
ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 3 เมษายน 2556
จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
1	นางสาวกาญจนา สุทธิชัยพัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
	กรมธนารักษ์	
2	นายปธิกร โอฬารวงศ์	นายช่างโยธาอาวุโส สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารฯ
3	นางศมนกร สุตะพันธ์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
4	นางสาวยุพา ช่วยแก้ว	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
5	นางสาวสกุลรัตน์ ทองบุญชู	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
6	นางสาววิไลวรรณ นวลจันทร์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
7	นางสาวมณฑาทิพย์ พิชญากรณ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารเงินตรา
	กรมบัญชีกลาง	
8	นางสาวอติรา ไสโยม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม
9	นางดารณี ฉะอ้อนพจน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักกฎหมาย
10	นางปิยนันท์ ภิงครวัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักการเงินการคลัง
11	นางสาวจิรัชมา สุขสุวรรณวีรี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
12	นายศักดิ์ดา พรหมศิริ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
13	นายธัชชัย บุตรดา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง (ต่อ)	
14	นางสาวนิลวรรณ ประทุมชาติ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
15	นางนงนุช ปัญญาทิพย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
	กรมศุลกากร	
16	นางนารี โอวาสสิทธิ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
17	นายอาวุธ แดงบรรจง	นิติกรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
18	นายสมศักดิ์ จิรปัญญาวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
19	นายชลัฐ ปทุมพรจู้	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
20	นางสาวกมลฉัตร คงเอี่ยม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง
21	นายณรงค์ เลิศกิจเจริญวงศ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22	นางดวงพร กิจสำราญกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
23	นางสาวศรัยธร วัฒนพันธ์ุ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
24	นายสง่า จงเพิ่มดำรงชัย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
25	นางสุจิตา ปกจ่าย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง
26	นางสุนันท์ ขาวจันทร์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
	กรมสรรพสามิต	
27	นายสมบัติ เกริกชัยวัน	นักวิชาการภาษีชำนาญการ สำนักแผนภาษี
28	นางวันทิพย์ ทองคำ	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต (ต่อ)	
29	นายสุเมธ ฤทธิเจริญ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
30	นายจำแลง บัวสงค์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา
31	นางสาวศรีธญา พงษ์ธนะ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา
32	นางสาวจิตติรัตน์ อัครวงศ์หิรัญ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
33	นางสาวจำรัส ยอดจันทร์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
34	นางสุรดา พันธุ์ครุฑ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
	กรมสรรพากร	
35	นางสาวศศิวิภา โชตินอก	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
36	นางรำไพพรรณ เตชะกุลปรานี	นิติกรชำนาญการ
37	นางนิชยา เจนรุ่งโรจน์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
38	นางสาวณัชชา เกียรติไทยพิพัฒน์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
39	นางจิรรัชต์ กองแก้ว	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
40	นางสาวรุ่งนภา ลาภวิไลพงษ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
41	นางกาญจนา ชูโชติถาวร	นักวิชาการภาษีชำนาญการ
42	นายมนตรี มารมย์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
43	นายสถิตพงษ์ จันทพลพันธ์	นักวิชาการภาษีชำนาญการ
44	นางสาวรัชนีวรรณ เทพมาลี	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
45	นายจรรย์วัตร เจริญช่าง	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
46	นางสาวกุลทรัพย์ ไสละบาท	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
47	นางสาวนیرชา มรกตราภรณ์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
48	นางสาวกนกกาญจน์ สุธีธร	เศรษฐกรชำนาญการ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
49	นางสาวศิริตลา แสงด้วง	เศรษฐกรชำนาญการ
50	ร้อยตรีมหัทธนะ อัมพรพิสิษฐ์	เศรษฐกรชำนาญการ